

บทสรุป

การเปลี่ยนผ่านความหมายของบุหรี่ปัจจุบัน จากภาพลักษณ์ความเป็นพระเอกไปสู่ฐานะผู้ร้ายทางสังคม เกิดจากการที่วาทกรรมทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตั้งเป็นข้อสังเกตได้ว่า เกิดกระแสความคิดเรื่องสุขภาพร่างกาย(health) เกิดการให้ความสำคัญอย่างมากกับความเป็นปัจเจก(individualism) สิทธิ(rights) ความเป็นส่วนตัว-สาธารณะ(private-public) และกระบวนการปรุงแต่งอัตลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (formations of identity) ซึ่งสภาวะและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว ทำให้เกิดการสร้างวิธีการ เงื่อนไข ปัจจัย การรณรงค์เผยแพร่ และกระบวนการต่างๆจากหลากหลายด้าน ช่วยกันทิ่มแทงและผลักดันให้บุหรี่ปัจจุบันกลายเป็นชายขอบของสังคมมากขึ้นๆทีละน้อย เป็นความพยายามเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์คือ การโค่นล้มและกำจัดบุหรี่ปัจจุบันให้หมดสิ้นไปจากสังคม แต่สุดท้ายแล้ว บุหรี่ปัจจุบันยังคงอยู่ได้อย่างแน่นเหนียว เพราะยังไม่มีสัญลักษณ์อื่นใดสามารถแทนที่ความหมายในบางแง่มุม และคุณสมบัติพิเศษเฉพาะที่มีอยู่ในตัวบุหรี่ปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ทัดเทียม

อย่างไรก็ตาม กระบวนการเบียดขับบุหรี่ปัจจุบันสู่สภาวะต้องห้ามของสังคม ได้นำไปสู่บทสรุปคือ บุหรี่ปัจจุบันได้ถูกลดทอนความหมายและมีที่ทางในสังคมที่ลดลง บางความหมายในการสูบบุหรี่ปัจจุบันหายไป บางความหมายจิตคิดอ่อนแรงไม่เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่ มีสัญลักษณ์อื่นเข้ามามีความหมายเหลื่อมซ้อนแทนที่บุหรี่ปัจจุบัน ทำให้การสูบบุหรี่ปัจจุบันถูกจำกัดบริเวณ(zoning)มากขึ้น ถูกตัดทอนพื้นที่และเวลาในการสูบลง ถูกกำกับและลดกลุ่ม/วัยในการสูบมากขึ้น และทำให้สังคมควบคุมบุหรี่ปัจจุบันได้อย่างเข้มข้น แต่ขณะเดียวกัน ความหมายบางด้านของบุหรี่ปัจจุบันยังคงอยู่ เนื่องจากสามารถรองรับกระบวนการปรุงแต่งidentityบางอย่างให้กับผู้คนในสังคมปัจจุบันได้ บุหรี่ปัจจุบันจึงปรับตัวยืดหยุ่นและสามารถแสดงความหมายของมันได้ในบริบทที่เฉพาะเจาะจงหรือเหมาะสมมากขึ้น ดังนั้นแทนที่บุหรี่ปัจจุบันจะถูกทำลายจนสิ้นซาก มันกลับยังคงดำรงคงค้างอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างแน่นเหนียว แต่ก็ด้วยความหมายทางสังคมที่แตกต่าง และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ดังนั้นกระบวนการเบียดขับบุหรี่ปัจจุบันสู่สภาวะต้องห้าม จึงยังไม่มีจุดที่สิ้นสุด หากทว่ากลับเติมไปด้วยมิติที่แสดงการโต้ตอบขัดแย้งกันระหว่างการสูบบุหรี่ปัจจุบัน และการต้องห้ามการสูบบุหรี่ปัจจุบัน เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เป็นปฏิกิริยาที่ปรากฏร่องรอยอยู่เสมอ เพราะในขณะที่การสร้างความหมายในเชิงลบต่อบุหรี่ปัจจุบันปรากฏตัวอย่างชัดเจนโดดเด่น กลับยังมีพื้นที่ความหมายแง่มุมอื่นของบุหรี่ปัจจุบันตัวอยู่ในบางที่บางตำแหน่งในสังคมเช่นกัน ทำให้ยังไม่มีมีความหมายใดแห่งหนึ่งอย่างสมบูรณ์แบบและเชื่อว่ายังคงแสดงวาทกรรมดังกล่าวอยู่ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด วัฒนธรรมบุหรี่ปัจจุบันจึงจะไม่หมดหายหรือสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ทางสังคมอย่างแน่นอน จนกว่าจะถึงเวลาที่การโค่นล้มบุหรี่ปัจจุบันสามารถได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงเพียงเท่านั้น ซึ่งลองตรองแล้วหนทางยังอยู่อีกห่างไกล